



แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
(Do's and Don'ts)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา



Do's and Don'ts

พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ

✓ Do's

✗ Don'ts

จงรักภักดีต่อประเทศชาติ รักษาผลประโยชน์ และรักษาความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ



ไม่ด้อยค่าความเป็นไทยหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ

แสดงออกถึงความเคารพ เกิดคุณ และรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์



ไม่แสดงกิริยาอาการหรือวาจาที่ไม่ให้เกียรติหรือไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

นำหลักธรรมตามศาสนาที่เคารพนับถือ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ



ไม่ลบหลู่ดูแคลนหรือด้อยค่าศาสนาใดศาสนาหนึ่ง

สนับสนุนให้มีการปฏิบัติศาสนกิจ สืบทอดและทำนุบำรุงศาสนา ให้มีความเจริญยั่งยืน



ไม่ขัดขวางการทำนุบำรุงศาสนาและการปฏิบัติศาสนกิจทั้งปวง

มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า



ไม่ควรกระทำให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ



ข้าราชการ ต้องรักษาจริยธรรม
อย่างเคร่งครัด ประพฤติปฏิบัติตน
อย่างมีคุณธรรม

ที่ตั้งสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว หมู่ 4 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. โทรศัพท์ 044-756547 โทรสาร 044-756547

info@nongmanow.go.th saraban_06300409@dla.go.th

เว็บไซต์ อบต.หนองมะนาว : <https://nongmanow.go.th/>

Facebook : https://web.facebook.com/www.nongmanow.go.th?_rdc=1&_rdr

Do's and Don'ts



สิ่งทีพึงกระทำ (Dos) และ สิ่งที่ไม่ควรกระทำ (Don'ts)
ตามแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อควรทำ (Do's)	ข้อไม่ควรทำ (Don't)
<p>👍 จงรักภักดีต่อประเทศชาติ รักษาผลประโยชน์ และรักษาความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ</p>	<p>👎 ไม่ด้อยค่าความเป็นไทยหรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ</p>
<p>👍 แสดงออกถึงความเคารพเทิดทูน และรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>👎 ไม่แสดงกิริยาอาการหรือวาจาที่ไม่ให้เกียรติหรือไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์</p>
<p>👍 นำหลักธรรมตามศาสนาที่เคารพนับถือ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ</p>	<p>👎 ไม่ลบหลู่ดูแคลนหรือถ้อยคำศาสนาใดศาสนาหนึ่ง</p>
<p>👍 สนับสนุนให้มีการปฏิบัติศาสนกิจสืบทอดและทำนุบำรุงศาสนาให้มีความเจริญยิ่งขึ้น</p>	<p>👎 ไม่ขัดขวางการทำนุบำรุงศาสนาและการปฏิบัติศาสนกิจทั้งปวง</p>
<p>👍 มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า</p>	<p>👎 ไม่ควรกระทำให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ</p>

แนวปฏิบัติ Do's and Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าพนักงานส่วนตำบล ที่จัดทำขึ้นโดยทุกท่านในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาวต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป